

แผนการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗		เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการใช้ ประกาศการกำหนดกลุ่มสาขาวิชาสำหรับการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร	ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๑ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗		ขออนุมัติการดำเนินการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร	
ระหว่างวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗		จัดทำเอกสารสำหรับการประชุมเพื่อเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร - จัดทำวาระการประชุม - รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ - รายชื่อผู้มีสิทธิดำรงตำแหน่งฯ - บัตรเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ	
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗		สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือเชิญ ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนัก พร้อม วาระการประชุม	
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗		ระยะเวลาการรับแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กรณีหัวหน้าตัวแทนส่วนงานไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ ให้รองฯ ที่ได้รับมอบหมายเข้า ประชุมแทน โดยการมอบหมายให้ทำเป็นลาย ลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อน การประชุม จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารได้	
วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	การประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร อธิการบดีเรียกประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อ ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร	ห้องประชุมนเรศวร ๓๑๐ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป		ดำเนินการจัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร	

แผนการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗		ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร - รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม - รศ.ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ - รศ.ดร.นิรัช สุกสังข์	
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗	เวลา ๐๙.๐๐ น.	ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๒๒ (๓/๒๕๖๗) รายงานผลการดำเนินการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ต่อที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	